



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๗๔,๔๒๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

■ ทปอ.ดึงผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอ่านผลงานวัฒนธรรม/พัฒนาชุมชน

ผลักดัน'ศาสตราจารย์'สายสังคม

นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) เปิดเผยภายหลังการประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2557 เรื่องผลงานวิชาการรับใช้สังคม : แนวทางสนับสนุน กรอบรูปแบบ/มาตรฐานเอกสาร แนวทางการประเมินและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ว่าปัจจุบันการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจพบว่า ตำแหน่งศาสตราจารย์(ศ.)สายวิจัยมีกฎเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งที่ชัดเจน และปัจจุบันก็มี ศ. สายนี้จำนวนมาก แต่พบว่าอาจารย์และบุคลากรจำนวนมากเช่นกันที่ทำงานพัฒนาชุมชนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจที่ 3 และ 4 ยังไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. จึงมีประกาศ ก.พ.อ.ฉบับที่ 9 เมื่อเดือน มี.ค. 56 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.), รองศาสตราจารย์ (รศ.) และ

ศาสตราจารย์ (ศ.) ซึ่งเป็นสายรับใช้สังคม และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม เพื่อข้อกำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีนายนิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน

อธิการบดี มศว กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม พบว่าหลังการประชุม ก.พ.อ.แล้ว กลับพบว่า ยังไม่มีการเคลื่อนไหว เพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม เนื่องจากนักการศึกษา ครูอาจารย์ รวมทั้งแพทย์ เป็นกลุ่มคนสมบูรณ์แบบหากไม่มีการกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ เครื่องมือ หรือแนวปฏิบัติ ก็จะไม่ทำ และเรื่องผลงานวิชาการรับใช้สังคม ก็เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งยังไม่มีแนวปฏิบัติ ทั้งไม่มีผู้อ่านผลงานวิชาการ ดังนั้นเพื่อเป็นการปลดล็อกสำหรับผลงานวิชาการรุ่นแรก คณะกรรมการพัฒนารูปแบบฯ จึงเสนอให้ผู้อ่านผลงานวิชาการมาจากนักวิชาการ ผู้ทรงวุฒิ ประชาชนที่ทำงานด้านนั้นที่เป็นที่ยอมรับมาเป็นผู้อ่านผลงาน ส่วนเอกสาร

วิจัยก็สามารถนำเอกสารอื่นมาประกอบได้ เช่น วิดีทัศน์ แถบเสียง ภาพ เป็นต้น ทั้งให้ผู้อ่านผลงานสามารถลงพื้นที่จริงซึ่งเป็นวิธีการสอบทานข้อมูลที่ดีมาก อาทิ หากเป็นผลงานรับใช้สังคมเรื่องเกี่ยวกับครูข้างถนน เด็กเร่ร่อนผู้ทรงคุณวุฒิที่อาจจะเชิญมาอ่านผลงาน เช่นนายวัลลภ ตังคณานุก์ษ์ หรือ ครูหุ่ย เป็นต้น

“ทปอ.ได้จัดการประชุมวิชาการผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดยเชิญตัวแทนอาจารย์จากทุกมหาวิทยาลัยรวมกว่า 300 คน ซึ่งทำงานวิจัยกับชุมชนอยู่แล้วและคาดหวังให้ทั้ง 300 คนนี้ นำข้อมูลต่างๆ ไปกระจายให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยตนเองรับทราบ และเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งคาดว่าจะภายใน 1-2 ปี เราจะมี ผศ. รุ่นแรก ทั้งนี้ ตำแหน่งทางวิชาการที่ยังขาดอยู่คือ ผศ., รศ. และ ศ.สายการเรียนการสอนซึ่ง ทปอ. มหาวิทยาลัยต่างๆ และ สกอ. จะร่วมกันผลักดันต่อไป” นายเฉลิมชัย กล่าว

